



Insurance Update ♪

โครงการประกันภัยให้ข้าวเป็นของขวัญ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาข้าวตกต่ำอยู่ในขณะนี้ จึงได้จัดทำ “โครงการประกันภัยให้ข้าวเป็นของขวัญ” โดยได้เชิญชวนบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภคหรือมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสสำคัญๆ ของบริษัท ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาได้ขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายธนพล ศรีหัตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 513



โครงการประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีนโยบายการจัดทำระบบการประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโยบายการประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้การมีพิจารณาและเห็นชอบในข้อเสนอและรูปแบบการประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัส ภัยจากการจลาจล การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน อุบัติเหตุ การหยุดชะงักของการเดินทาง และอาชญากรรมหรือภัยด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ขณะนี้มีบริษัทสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

หลักประกันภัยความรับผิดวิชาชีพโนตารี (Notary Professional Liability Scheme)

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพโนตารี (ผู้ทำหน้าที่รับรองเอกสารและจัดทำหลักฐานทางนิติกรรม รวมทั้งการออกหมายบังคับคดี) และได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษายืนยันว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาวิชาชีพโนตารีในประเทศไทย ได้มีการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ... ขึ้น และในร่างพระราชบัญญัติได้กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพโนตารีจะต้องมีหลักประกันความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้นจึงได้มีการประสานงานขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย เกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการประกันภัยความรับผิดโนตารี แนวทางการรับประกันภัย การกำหนดและคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และหลักการชดเชยค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งรุ่นนี้จัดขึ้นเป็น รุ่นที่ 22 โดยจัดการอบรมระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2559



รวมทั้งสิ้น 138 ชั่วโมง มีผู้สนใจจากธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 49 คน และเมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการอบรมวิชาเกมการจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และได้มีการพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร IMDP รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรีญาพรณ ศรีชาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 612

Insurance Update

โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นโครงการอบรมใน รุ่นที่ 7 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 108 คน โดยจัดการอบรมในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 2 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง และได้มีการศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า สุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ให้กับผู้ผ่านการอบรม ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสรสิน ตั้งสิริมกรต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

โครงการนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ได้จัดโครงการนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ให้กับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติ เกี่ยวกับวิชาชีพประกันภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางอาชีพในธุรกิจประกันภัย โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2559 ณ แสนพาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 61 คน และในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จะมีการเข้าศึกษาดูงานในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพรพรณ ศรีชาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 412

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
Thai General Insurance Association

HRI Insurance
กรมวินาศภัยไทย

เปิดประตูสู่โอกาสการทำงานที่หลากหลาย

ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์
Young Non-Life Insurer Camp #5

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม ชาวลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2559

- สนุกกับการเรียนรู้ในอาชีพ
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ วิชาชีพจากหลายบริษัท
- มีโอกาสฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย
- อบรมกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย
- พิธีมอบรางวัลและโล่แก่ผู้ชนะเลิศ

สมัครฟรี ค่าใช้จ่าย 0 บาท

สนใจสมัครขอรายละเอียดในใบสมัครได้ที่ www.tgia.org
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ โทร. 02 256 6032 ต่อ 612

Insurance Product

กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) และเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้นำส่งร่างกรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) ใบคำขอเอาประกันภัย และเอกสารแนบท้าย จำนวน 16 แบบ ฉบับภาษาไทย ไปยังสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณา ในเบื้องต้น หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือและทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และจะนำส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องด้านการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง รวมถึง Surveyor และ Loss Adjuster เพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นจะยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการแบบและข้อความต่อนายทะเบียนต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 09.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559	ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์	สัมมนา เรื่อง “แนวทางการพิจารณาข้อกฎหมายข้อเท็จจริง และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”	โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ถึงวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	โครงการนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5	แสนพาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559	ชมรมไอทีประกันภัย	ชี้แจง “โครงการจัดทำแผน Digital Insurance Framework”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 13.00-16.00 น.
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 09.00-12.00 น.